

23 ธันวาคม 2556

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง

ที่ กสท.สร.(ว) 45 /2556 เรื่อง ขอเชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เข้าร่วมโครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท

ด้วยสำนักงานร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้ริเริ่มโครงการ
“สานฝันเริ่มด้วยพันบาท” โดยเห็นว่าจะเป็นการที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพทาง การเงิน
ของประชาชนอย่างยั่งยืนและเป็นประ โยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมกองทุนรวม

สำนักงานจึงขอเชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) เข้าร่วม โครงการ
ซึ่งมีรายละเอียดของ โครงการ ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงานมีวินัยในการออมและลงทุนอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายของชีวิตระยะกลางและระยะยาว

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนวัยทำงานทั่วประเทศ

ลักษณะโครงการ ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มต้น โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มากในแต่ละเดือน

คุณสมบัติของกองทุนรวมที่จะเข้าโครงการ

(1) เป็นกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายได้ทุกวันทำการ แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว
และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(2) เป็นกองทุนรวมที่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำไม่เกิน 1,000 บาท (สามารถยื่นแก้ไขโครงการฯ
ในเรื่องดังกล่าว ได้ด้วยวิธีแบบ fast track)

ข้อเสนอแนะ

(1) กองทุนรวมที่เข้าโครงการควรมีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับประชาชนทั่วไป
ซึ่งส่วนใหญ่อาจยังไม่มีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน รวมทั้งควรเป็นกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทน
สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว

(2) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง ขอให้บริษัทจัดการพิจารณาให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีวินัยในการลงทุนลักษณะดังกล่าว

วิธีการเข้าร่วมโครงการ บริษัทจัดการแจ้งรายชื่อและข้อมูลกองทุนรวมที่ต้องการนำเข้าโครงการด้วยแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ มายังฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2557 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ในการติดต่อสอบถาม คือ นางกนกพร โตรมกุล ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน โทรศัพท์ 0-2263-6212
e-mail: kanokporn@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อเข้าร่วมโครงการสานฝันเริ่มด้วยพันธบาท

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน

โทรศัพท์ 0-2263-6212

โทรสาร 0-2263-6472